

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS THANH LIỆT



BÀI DỰ THI
VIẾT VỀ NHỮNG TÂM GƯƠNG “DIỄN HÌNH TIÊN TIẾN-
NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT” NGÀNH GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
HUYỆN THANH TRÌ

Người dự thi: **NGUYỄN KHÁNH LINH - 9B1**

Địa chỉ: **Trường THCS Thanh Liệt – Huyện Thanh Trì – Hà Nội.**

Điện thoại: **0969773265**

Hà Nội, năm 2023

BÀI DỰ THI VIẾT VỀ TÁM GƯƠNG “NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT”

“Ngày không nắng kéo mây ngang trời

Gieo niềm lo âu trong sự sống

Màu áo trắng đèn mang hy vọng, khoác lên niềm tin...”

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số lượng ca dương tính tăng nhanh đã trở thành gánh nặng đè lên đôi vai của đội ngũ y bác sĩ dẫn đến thiếu nhân lực nhất là đội ngũ cán bộ y bác sĩ ở tuyến chống dịch miền Nam.

Trong lúc này, rất cần sự hỗ trợ của đồng cả nước cùng nhau đẩy lùi bệnh dịch. Việc quan trọng không kém ngay lúc này đó chính là bổ sung nguồn nhân lực. Đã có không ít những tình nguyện viên xung phong ra miền Nam chống dịch và mẹ tôi – Đặng Thị Thu Khuyên là một trong số đó.



Hình 1: Mẹ cùng 16 cán bộ Y tế đi chống dịch tại Kiên Giang

Mẹ tôi sinh ra và lớn lên ở xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, Hưng Yên và hiện tại đang sinh sống ở đội 4, ngõ 30, đường Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội. Năm 2004, mẹ tốt nghiệp trường Cao đẳng Y tế Hải Dương. Năm 2016, mẹ chuyển công tác đến Bệnh viện K Tân Triều để làm việc. Hiện đang là điều dưỡng tại khoa Xạ đầu cổ (Xạ 1). Với lòng yêu nghề cũng như muốn nâng cao trình độ của mình, năm 2020 mẹ lại tốt nghiệp trường Đại học Y Hải Phòng. Mới đây, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về việc tiếp tục tăng cường hỗ trợ các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch Covid-19, sáng ngày 10/12/2021, Bệnh viện K tổ chức Lễ xuất quân lần thứ 6, theo đó đoàn công tác có 17 cán bộ, Y bác sĩ sẽ nhận nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Kiên Giang, mẹ tôi cũng là người tham gia hỗ trợ tỉnh Kiên Giang trong lần xuất quân này. Mẹ được nhận bằng khen của Bộ Y tế và bằng khen của tỉnh Kiên Giang về việc hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19; và được giải nhất của Bệnh viện K trong cuộc thi điều dưỡng giỏi.

Được sự hỗ trợ của điều dưỡng trưởng, với trình độ và khả năng của mình và tấm lòng yêu đồng nghiệp, thương bệnh nhân, mẹ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc thù của Khoa Xạ trị là tiếp nhận xạ trị cho các bệnh nhân ung thư vùng cổ và các khối u não vì vậy, tại đây, đòi hỏi người điều dưỡng không chỉ có chuyên môn tốt mà phải có kỹ năng giao tiếp tốt, linh động, khéo léo tron cách ứng xử với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cả ê kíp làm việc. Các bệnh nhân của khoa luôn lặp lại tình trạng ra vào viện cho đến khi khỏi bệnh và được về nhà. Các bệnh nhân ở đây người có tiền, người thì lại nghèo lắm, họ không có tiền đi chữa bệnh nhưng vì khao khát được sống nên họ đến đây. Biết được chuyện này, mẹ đã kêu gọi những nhà hảo tâm quyên góp tiền để giúp đỡ họ có một cuộc sống tốt hơn. Mẹ luôn động viên, an ủi họ để giúp họ vượt qua cơn đau đớn.



Hình 2 và 3: Mẹ chăm sóc bệnh nhân

Khi nói về nghề, mẹ tâm sự: “Không chỉ riêng ngành y mà ngành nghề nào cũng có những khó khăn, đặc thù riêng. Nhất là hiện nay dịch đang diễn biến phức tạp như thế này thì việc nào cũng khó khăn như nhau cả, quan trọng là bản thân chọn nghề nào thì phải yêu nghề, hết lòng với công việc thì mới gắn bó với nó lâu dài được. Có thể nói ngành điều dưỡng là ngành khá vất vả và phải đòi sự hy sinh cao.” Có đêm thức trắng để coi sóc bệnh nhân, hơn hai tháng cách ly vì dịch bệnh, khi đi chống dịch phải mặc áo bảo hộ cấp 4 dưới trời nắng nóng 35-36 độ C để cứu chữa cho từng bệnh nhân một, khó khăn vất vả là thế nhưng

mẹ lúc nào cũng lạc quan, yêu đời, điều này đã làm các bệnh nhân cũng cảm thấy lạc quan, vui vẻ hơn, giúp căn bệnh của họ có sự chuyển biến tốt hơn

Nhận xét về mẹ, đồng nghiệp của mẹ chia sẻ: “Trong công việc mẹ là người thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát, chịu khó học hỏi; xử lý mọi công việc trong khoa luôn ngăn nắp, hợp lý; nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua trong Bệnh viện và đạt được nhiều giải thưởng cao. Với anh chị em đồng nghiệp thì luôn quan tâm chu đáo, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, giữ được mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp trong bệnh viện. Với bệnh nhân, luôn dành sự quan tâm, tôn trọng ý kiến và luôn yêu thương, động viên bệnh nhân .” Lãnh đạo Khoa Xạ 1 cho hay mẹ là người nhiệt tình với công việc, năng nổ, hoạt bát trong nhiều hoạt động, đã giúp đỡ cô trong công việc rất nhiều, là một tấm gương sáng để mọi người noi theo.

Với sự cố gắng không ngừng, trong suốt quá trình công tác, mẹ đã nhiều lần được nhận giấy khen của viện và của Bộ Y tế, nhưng có lẽ phần thưởng cao quý đang trân trọng nhất mà mẹ dành được đó chính là tình cảm, sự yêu mến, quý trọng và sự tin tưởng từ bệnh nhân, từ đồng nghiệp của mình. Giờ đây, mẹ đang công tác tỉnh Kiên Giang-một miền đất xa xôi và ngày ngày phải đối mặt với nguy hiểm, hy vọng mẹ sẽ có thêm nhiều sức khoẻ để tiếp tục điều trị cho bệnh nhân, tiếp tục chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân của mình., con và mọi người sẽ ở đây, làm hậu phương vững chắc, trở thành động lực và tiếp sức mẹ trên con đường sự nghiệp ...